

ĐÔNG HUNG

Nhiều cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông

Thời điểm này, lúa mùa trà sớm của huyện Đông Hưng đang chuẩn bị cho thu hoạch. Nhờ chính sách hỗ trợ trong sản xuất vụ đông, nông dân trong huyện đang phấn khởi, tích cực chuẩn bị cho một vụ sản xuất mới.



Nhờ cơ chế hỗ trợ của huyện, nông dân Đông Hưng đầu tư mở rộng sản xuất cây màu.

Ảnh: ĐỖ HIỂN

Vụ đông năm 2017, huyện Đông Hưng phân đầu gieo trồng 4.755ha trở lên, trong đó nhóm cây ưa ẩm 2.455ha, chủ yếu là ngô, bí xanh, bí đỏ, dưa các loại; 2.300ha cây ưa lạnh gồm khoai tây 500ha, rau các loại 1.800ha. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ khi xây dựng đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông, huyện chỉ đạo các địa phương quy

hoạch cụ thể vùng cấy lúa mùa sớm, chỉ đạo cụ thể về cơ cấu giống ngắn ngày, thời vụ gieo cấy trà lúa mùa sớm; thống kê cân đối diện tích đất lúa, đất chuyên màu để bố trí nhóm cây vụ đông ưa ẩm, ưa lạnh cho phù hợp. Ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ đông năm nay, bên cạnh những khó khăn khách quan như

biến đổi khí hậu còn nhiều khó khăn chủ quan như tư duy của một bộ phận nông dân có quan điểm sản xuất để giữ đất, không đầu tư khoa học kỹ thuật; sản xuất theo chuỗi với sự tham gia của doanh nghiệp, áp dụng sản xuất an toàn còn yếu và thiếu, do đó, quan điểm chỉ đạo của huyện cần xác định rõ chủng loại cây có ưu thế của địa phương, ưu tiên mở rộng diện tích các

loại rau ăn củ, quả có hợp đồng tiêu thụ, đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý nghĩa và giá trị kinh tế của sản xuất vụ đông, huyện cũng đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ giúp nông dân khắc phục khó khăn để sản xuất. Ngoài chính sách của tỉnh, huyện triển khai 4 chính sách hỗ trợ: hỗ trợ 100% tiền giống bí xanh, bí đỏ, ngô chất lượng (HN88) cho các xã mở rộng diện tích cây vụ đông; hỗ trợ 10 triệu đồng/ha khoai tây trồng giống mới để mở rộng diện tích rau màu; hỗ trợ 3 triệu đồng cho xã (ban chỉ đạo xã) đạt và vượt kế hoạch vụ đông huyện giao, hỗ trợ 2 triệu đồng cho thôn (ban chỉ đạo thôn) đạt và vượt kế hoạch vụ đông xã giao. Đến nay, các địa phương tổ chức cấp phát hạt giống rau hỗ trợ của huyện để nông dân gieo, làm bầu chuẩn bị đưa ra ruộng. Bà Nguyễn Thị Thắm, thôn Kim Châu 2, xã An Châu cho biết: Gia đình tôi năm nay trồng 6 sào vụ đông gồm 3 sào

ngô, 1 sào bí xanh, 2 sào bí đỏ. Sản xuất vụ đông mang lại giá trị kinh tế cao nhưng nhiều nông dân "ngại" vì chi phí sản xuất như giống, vật tư phân bón ngày càng cao. Được sự hỗ trợ của huyện về giống, gia đình tôi vừa giảm được một phần đầu tư vừa có nguồn giống chất lượng để gieo trồng nên tôi rất phấn khởi. Ông Đào Ngọc Thuận, Giám đốc HTX DVNN xã An Châu cho biết: Vụ đông năm nay, An Châu phân đầu đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao 177,5ha. Phát huy thế mạnh của địa phương, HTX đã xây dựng cơ cấu cây trồng, trong đó tập trung vào các cây trồng truyền thống như bí các loại 42ha, ngô 25ha, dưa 10ha, khoai 17ha, rau các loại 83,5ha. HTX liên kết với Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Trần Vinh (Hải Dương) đưa giống bắp cải mới vào sản xuất với diện tích 3ha, liên kết sản xuất 5ha dưa chuột bao tử với Công ty Cổ phần Chế biến

nông sản Hải Dương. Nhờ có cơ chế hỗ trợ của huyện, An Châu có 80ha cây màu vụ đông được hỗ trợ giống, qua đó tạo được phong trào toàn dân thi đua trồng cây màu vụ đông. HTX đề xuất với UBND xã có cơ chế hỗ trợ một phần giống cho các mô hình có bao tiêu sản phẩm. Hiện nay, các giống rau như su hào, bắp cải, súp lơ nông dân đã gieo được 10 ngày; HTX đang tiến hành cấp giống hỗ trợ như ngô, bí xanh, bí đỏ cho bà con mang về ngâm ủ, gieo trong bầu, dự kiến sẽ đưa ra ruộng trong khoảng đầu tháng 10.

Cùng với chính sách của tỉnh, các cơ chế hỗ trợ của huyện là động lực để nông dân "bám" cây vụ đông. Tuy nhiên, để vụ đông giành thắng lợi cả về diện tích và giá trị kinh tế, các địa phương cần thực hiện đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống và đầu tư chăm sóc đúng quy trình.

LƯU NGÀN



Cán bộ HTX DVNN xã An Châu (Đông Hưng) cấp hạt giống hỗ trợ của huyện cho nông dân.

TIỀN HẢI

Tích cực tuyên truyền nhân dân sử dụng nước sạch

Là huyện ven biển, nhiều địa phương bị nước biển xâm thực vào mùa khô nên nhân dân Tiền Hải gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Thời gian qua, huyện đã thúc đẩy các dự án cung cấp nước sạch hợp vệ sinh cho nhân dân, thu được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Những năm trước đây, được sử dụng nước sạch là điều chỉ có trong mơ đối với người dân xã Đông Long. Ông Phạm Văn Thượng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi chưa có dự án nước sạch hầu hết các gia đình đều có một bể chứa nước mưa để dùng, vào mùa khô người dân phải dùng nước giếng khoan thường bị nhiễm phèn, nhiễm mận

ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Do vậy, nhiều gia đình phải chi khoảng 100.000 đồng để mua 1m³ nước do tư nhân chuyển đến nhưng nước cũng chưa thể sạch. Dự án cung cấp nước sạch cho người dân xã Đông Long được triển khai từ năm 2016, đã mang lại cho địa phương hiệu quả xã hội rõ rệt, trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tình trạng người dân mắc các bệnh do sử dụng nước không hợp vệ sinh đã giảm nhiều, sức khỏe được nâng cao, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Đến nay, hệ thống đường ống dẫn nước sạch đã được triển khai đến tất cả các thôn của xã; 1.030/1.458 hộ dân sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ trên 70%. Không chỉ có Đông Long mà các địa

phương trong huyện Tiền Hải đều coi tuyên truyền nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch là nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Hiện nay, Tiền Hải có 5 nhà máy xử lý nước sạch và 8 trạm cấp nước cung cấp cho 42.000/67.610 hộ dân, đạt tỷ lệ trên 62%. Thời gian qua, hoạt động thông tin, tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường ở Tiền Hải đã đạt được những kết quả khả quan. Nhận thức của người dân thay đổi tích cực, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tăng lên rõ rệt, góp phần nâng cao sức khỏe,

cải thiện điều kiện sống và tạo dựng nếp sống văn minh, đẩy nhanh quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Ngoài ra, Tiền Hải cũng yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy nước, trạm cấp nước chủ động, thường xuyên kiểm tra, đánh giá bảo đảm các yêu cầu chất lượng nước theo quy định. Kịp thời giải

quyết, khắc phục các kiến nghị, thắc mắc của nhân dân về kỹ thuật, hóa đơn thu tiền... Huyện cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cung ứng nước như thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, lắp đặt đường ống... Tuy nhiên hiện

nay một số trạm cấp nước còn nhiều khó khăn do xây dựng đã lâu, xuống cấp, công nghệ xử lý nước lạc hậu; nguồn cung cấp nước cho các nhà máy nước đặt tại một số địa phương ven biển vào mùa khô bị hạn chế; một bộ phận người dân vẫn còn thói quen sử dụng nước giếng khoan, nước mưa...

MẠNH THẮNG



Hệ thống xử lý nước của nhà máy nước Nam Chính (Tiền Hải).

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VŨ THƯ

Thực hiện hiệu quả nhiều chuyên đề



Đội Quản lý thị trường Vũ Thư đánh giá cao mô hình sản xuất khép kín, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm của Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng.

Mặc dù thị trường hàng hóa trên địa bàn huyện ngày càng đa dạng phong phú song đã có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Có được kết quả đó có đóng góp không nhỏ của lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Vũ Thư trong việc triển khai thực hiện tốt các chuyên đề, kế hoạch đề ra. Đi cùng đoàn kiểm tra liên ngành huyện Vũ Thư đến Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng chúng tôi được tận mắt chứng kiến đơn vị đã có quy trình sản xuất khép kín bảo đảm từ nguyên liệu đầu vào, kho chứa nguyên liệu, khâu sơ chế tới các công đoạn sản xuất. Tất cả công nhân được khám sức khỏe định kỳ, sử dụng bảo hộ lao động trong quá trình sản

xuất và xuất trình được các giấy tờ liên quan tới nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, có tem nhãn và nội dung thông tin trên sản phẩm đầy đủ. Đây là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu nổi tiếng được bán ở thị trường trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Lương Thịnh, Đội trưởng Đội QLTT Vũ Thư cho biết: Để bảo đảm an toàn cho thị trường Tết Trung thu, bắt đầu từ trung tuần tháng 7 âm lịch Đội đã tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh bán lẻ trên địa bàn. Tiếp đến thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm, Đội tiếp tục cùng đoàn đi kiểm tra vào chiều sâu đối với những doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lớn phục vụ các mặt hàng Trung thu. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc xuất xứ của

nguyên liệu đầu vào, các điều kiện kinh doanh, nhãn hàng hóa... Quá trình kiểm tra cho thấy thị trường hàng hóa ngày càng tốt lên, bảo đảm về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, nắm bắt ngay tại thời điểm Tết Trung thu đang đến gần, người dân trên địa bàn đã tìm thấy những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ cũng như bảo đảm an toàn chất lượng để sử dụng. Vì thế, trong tổng số hơn 20 lượt kiểm tra từ trung tuần tháng 7 âm lịch tới nay Đội mới chỉ phải xử phạt một số cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo gia công về nhãn hàng hóa, ghi thông tin, hạn sử dụng chưa đầy đủ với số tiền 3 triệu đồng.

Ông Thịnh cho biết thêm: Việc kiểm tra chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ thực hiện trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu mà Đội còn phối hợp với các đơn

Làm giàu từ kỳ đà và ba ba



Kỳ đà trong chuồng nuôi của ông Phạm Ngọc Bào.

Kỳ đà và ba ba vốn là những con nuôi đặc sản, đặc biệt giống kỳ đà chỉ có ở miền Nam song từ nhiều năm nay ông Phạm Ngọc Bào, thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng (Tiền Hải) đã nuôi thành công hai vật nuôi này ngay tại gia đình, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Vào thăm khu chuồng nuôi kỳ đà của ông Bào, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước những con "rồng đất" to khỏe, nặng 7 - 8kg. Theo ông, ông nuôi kỳ đà đã được hơn 10 năm, giống kỳ đà đang nuôi là giống kỳ đà vằn nổi tiếng. Vốn là một người năng động, nhanh nhạy trong kinh doanh, qua sách báo và mạng internet, ông thấy kỳ đà vằn là giống quý hiếm, dễ nuôi, dễ chăm sóc, có thể phát triển tốt trong điều kiện chuồng trại tại miền Bắc song do vốn bỏ ra lớn nên ở thời điểm đó có rất ít người nuôi. Gom góp vốn từ gia đình và vay mượn thêm, ông Bào đã mạnh dạn đầu tư, tìm mua con giống từ An Giang. Ông chia sẻ: Khi đưa loài này ra miền Bắc nhân nuôi thì trở ngại lớn nhất là làm sao giúp chúng vượt qua được mùa đông giá rét. Vì thế, khi thiết kế chuồng nuôi, tôi đã chọn khu vườn rộng trên 1.000m² rợp bóng cây của mình làm không gian nuôi và sử dụng các biện pháp kỹ thuật như soi đèn điện, xây hang bằng bê tông để bảo đảm nhiệt độ. Để nuôi hiệu quả, ông ngăn chuồng làm nhiều ô để nhốt các cá thể có trọng lượng khác nhau, một ngăn đổ cát thành từng đồng cho kỳ đà ngủ và đẻ trứng, ngăn còn lại làm sân chơi để cho chúng phơi nắng và ăn uống. Thức ăn của kỳ đà cũng rất đa dạng, từ nhái, cóc, thịt lợn, trứng chim cút đến nội tạng động vật. Sau thời gian 4 - 5 tháng nuôi, mỗi con kỳ đà có thể đạt trọng lượng từ 5 - 7kg, với giá bán từ 350.000 - 400.000 đồng/kg. Theo ông Bào: Nuôi kỳ đà không lo "mất giá". Bởi thị kỳ đà thơm ngon, bổ dưỡng, được coi là món ăn đặc sản, thị trường có nhu cầu lớn. Bên cạnh đó, kỳ đà còn là loại dược liệu quý, hỗ trợ điều trị động kinh, cơ giât, hen suyễn, nhức mỏi xương cốt... nên ông coi nuôi kỳ đà là vừa ăn vừa được thương lái thu mua. Thời điểm cao nhất, khu chuồng của ông có khoảng 200 con kỳ đà.

Bên cạnh kỳ đà, ông Bào còn nuôi 1.000 con ba ba gồm ba ba gai và ba ba trơn, trong đó chủ yếu là ba ba gai. Với mức đầu tư ban đầu từ 150.000 - 200.000 đồng/con giống, sau 2 - 3 năm, mỗi con ba ba gai đạt trọng lượng từ 3 - 5kg với giá bán từ 420.000 - 450.000 đồng/kg, thời điểm cao nhất có thể lên đến 800.000 đồng/kg. Chưa trừ chi phí, trung bình mỗi năm ông thu nhập từ 600 - 700 triệu đồng từ nuôi kỳ đà và ba ba. Theo ông Bào, mặc dù nuôi kỳ đà và ba ba gai khá dễ, ít tốn công chăm sóc nhưng cũng phải để phòng một số dịch bệnh như bệnh nấm trắng ở ba ba hay bệnh tiêu chảy ở kỳ đà. Với tư duy làm giàu không ngừng nghỉ, ông Bào còn trồng và nhân rộng cây thần kỳ, một loại cây giúp hỗ trợ chữa trị bệnh tiểu đường. Hiện vườn nhà ông có khoảng gần 100 gốc thần kỳ với giá bán từ 2 - 3 triệu đồng/cây.

Ông Bào cho biết: Sang năm tới nếu thị trường ổn định tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trang trại, đồng thời sẵn lòng chia sẻ kỹ thuật nuôi, trồng những loại cây, con này cho những ai có nhu cầu, góp phần nhân rộng mô hình đến nhiều hộ dân trong và ngoài xã.

THUY DUNG

vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức hiệu quả chuyên đề này trong tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong thời gian đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo, bia rượu và các mặt hàng ăn uống khác trên địa bàn. Kết quả đã kiểm tra được 19 cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử lý 10 vụ, thu phạt 13 triệu đồng. Qua đó, Đội đã kịp thời nhắc nhở các hộ sản xuất, kinh doanh về các quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì đều đặn việc khám sức khỏe định kỳ cho công nhân hoặc cần phải có hóa đơn chứng từ mua hàng của các nhà cung cấp... Việc kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở đã góp phần cho thị trường hàng hóa trên địa bàn huyện ngày càng văn minh, hiện đại.

Đối với một số chuyên đề khác nổi bật như chuyên

THU THỦY